
 

145. löggjafarþing 2015–2016. Prentað upp.
Þingskjal 971  —  594. mál. Ráðherra.

Fyrirspurn

til félags- og húsnæðismálaráðherra um kostnað við afnám skerðingar bóta.

Frá Helga Hrafni Gunnarssyni.

Hver yrði árlegur aukakostnaður ríkissjóðs við almannatryggingakerfið ef hætt yrði að
skerða bætur vegna greiðslna úr lífeyrissjóðum?

Skriflegt svar óskast.

 


